



## CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS

NHÀ SẢN XUẤT - XUẤT KHẨU THÙNG XE VÀ XE CHUYÊN DỤNG

ĐC: Lô G1, Đường 9, KCN cơ khí ô tô Tp.HCM,  
xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh  
Hotline: 0938 609 555

Số: 1103/2019/CV-VM  
V/v: Tiếp nhận sinh viên thực tập

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC**

Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors (VM Motors) trân trọng cảm ơn việc hợp tác về nguồn nhân lực sinh viên Nhà trường đối với Công ty chúng tôi.

Về chủ trương, định hướng tiếp nhận sinh viên thực tập hàng năm tại Nhà máy: **VM Motors** rất hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các thể hệ sinh viên của nhà trường tới thực tập vào các thời gian trong năm theo chương trình cụ thể. Số lượng sinh viên thực tập theo đợt có thể từ 40 – 50 em với các ngành nghề: ô tô, cơ khí, điện lạnh. Thời gian thực tập mỗi đợt do Nhà trường sắp xếp.

**VM Motors cũng cam kết sẵn sàng đón nhận các sinh viên sau khi tốt nghiệp vào làm nhân viên chính thức của Nhà máy, hệ thống đại lý của mình sau mỗi khóa thực tập từ 30 - 40 em/ đợt với các ngành nghề: cơ khí, ô tô, quản trị trong giai đoạn từ 2019 - 2020.** Sau đó tùy từng năm chúng tôi sẽ có điều chỉnh số lượng nhân sự mới cho từng giai đoạn mở rộng Nhà máy.

Chúng tôi cam kết tạo điều kiện đi lại cho sinh viên, tạo điều kiện làm việc thực sự như một cán bộ nhân viên của VM tại Nhà máy để các em sẵn sàng cho nghề nghiệp sau này. VM Motors cam kết hỗ trợ các em ăn trưa tại Nhà máy theo tiêu chuẩn của nhân viên VM và sinh hoạt phí theo điều kiện cụ thể tại từng giai đoạn. Cụ thể đối với bộ phận sơn mức phụ cấp là 100.000 VNĐ/ ngày, bộ phận cơ khí 70.000 VNĐ/ ngày, bộ phận lắp ráp 50.000 VNĐ/ ngày. Chi phí này sẽ được thanh toán trong 7 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt thực tập.

Để thuận tiện cho việc liên hệ, vui lòng xác nhận với các đầu mối thông tin dưới đây của VM Motors.

Stt	Họ tên/ Chức vụ/ Điện thoại	Nhiệm vụ, chức năng liên hệ
1	Lê Thanh Lâm – Nguồn nhân lực - 0933625768	Đầu mối tiếp nhận thông tin và liên hệ với các bộ phận của VM.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VP.

